



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดตัวกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ วางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานเปิดตัวโครงการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ เน้นสินค้าเพื่อสุขภาพ อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ สมุนไพร น้ำผึ้ง น้ำผลไม้ และอาหารแปรรูป โดยจะจำหน่ายระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ นี้

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๗ พร้อมกล่าวว่า ในปีนี้จะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ อาทิ ข้าวอินทรีย์ ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ สมุนไพร น้ำผึ้ง น้ำผลไม้ นมพร้อมดื่ม และอาหารแปรรูป เป็นสินค้าที่ผ่านขบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยเน้นตั้งแต่กระบวนการผลิต ตลอดจนถึงขั้นตอนในการแปรรูปที่ปราศจากสารเคมีการปนเปื้อน ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ มีรูปแบบที่สวยงามแปลกใหม่มีความหลากหลายและได้ผ่านการคัดสรรจากกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยจะจำหน่ายระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ นี้

นอกจากสินค้าเพื่อสุขภาพแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกหลากหลายประเภท ทั้งกาแฟสำเร็จรูป ผักผลไม้แปรรูป ผลิตภัณฑ์จากผ้า ทั้งผ้าไหม ผ้าฝ้าย งานหัตถกรรมและศิลปะประดิษฐ์ ของใช้ ของตกแต่ง แก้วเบญจรงค์ กระเป๋าทำจากไม้ไผ่ และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ได้แก่ สบู่ ครีมนวดผมและครีมบำรุงผิวสมุนไพร ซึ่งโครงการจำหน่ายกระเช้าสินค้าสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ ๘ แล้ว โดยครั้งแรกได้จัดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๖ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สินค้าของสมาชิกสหกรณ์เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น โดยมีสินค้าสหกรณ์ที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคจำนวนมาก มาจำหน่าย ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมากถึง ๑.๓ ล้านบาท

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ได้มีการจัดอบรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำและตกแต่งกระเช้าของขวัญ ซึ่งรูปแบบกระเช้าสินค้าสหกรณ์จะมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งกระเช้าสินค้าที่ห่อด้วยผ้าขาวม้า กระเช้าสินค้าห่อด้วยลามีและกระเช้าสินค้านำรูปแบบทั่วไป โดยการจำหน่ายกระเช้าสินค้าของสหกรณ์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ฝีมือของกลุ่มสมาชิกสหกรณ์จากทั่วประเทศ จะวางจำหน่ายระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๖๒๘-๕๕๓๖ หรือ ๐-๒๒๘๑-๑๙๐๐ ต่อ ๒๑๖ ทุกวัน ในวันและเวลาราชการ ราคาตั้งแต่ ๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ บาท หากหน่วยงานหรือองค์กรใดสั่งซื้อมากกว่า ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป เฉพาะในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทางกรมฯมีบริการจัดส่งฟรี สำหรับในต่างจังหวัดที่สนใจจะสั่งซื้อกระเช้าสินค้าสหกรณ์ สามารถได้ที่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ ๑๔ แห่ง ในจังหวัดต่าง ๆ ได้เช่นกัน